

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT
V/v tăng cường công tác kiểm soát,
ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trên
địa bàn huyện Tam Đường

Tam Đường, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tham gia của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao; hạ tầng bảo vệ môi trường từng bước được triển khai; công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các dự án được kiểm soát chặt chẽ; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát, quản lý môi trường chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường chưa được thường xuyên, có thời điểm, có nơi thiếu kiên quyết; nước thải một số khu dân cư chưa được thu gom, xử lý tập trung; áp lực chất thải từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt ngày một gia tăng; công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng xả rác thải, chất thải xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường; nhận thức của một số doanh nghiệp về bảo vệ môi trường chưa đúng, chưa đầy đủ,...

Thực hiện Công văn số 1798/UBND-KTN ngày 25/04/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để kịp thời giải quyết các vấn đề trọng điểm, cấp bách về môi trường trên địa bàn huyện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp về môi trường, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa ô nhiễm trên địa bàn quản lý. Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi

trường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phát hiện tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật trong kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại tố cáo về bảo vệ môi trường (nếu có).

- Chỉ đạo, phối hợp với Công an xã thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổng hợp các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường và các hành vi có liên quan trên địa bàn để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý dứt điểm, không để tình trạng xảy ra kéo dài. Tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, khu vực, địa điểm ô nhiễm nghiêm trọng để giải quyết kịp thời.

+ Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tổng kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Điều tra sâu, xác minh kỹ để phát hiện tội phạm về môi trường và các tội phạm khác có liên quan, tiến hành các biện pháp xử lý hình sự nghiêm minh, không áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính thay thế cho xử lý hình sự với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xem xét xử lý toàn diện, triệt để mọi hành vi vi phạm pháp luật; chọn điểm đột phá đấu tranh, xử lý để “răn đe, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

+ Trên cơ sở rà soát, đánh giá các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn, Công an xã thực hiện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý toàn diện các lĩnh vực về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, thuế và các lĩnh vực liên quan.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khắc phục những tồn tại, thực hiện đầy đủ các quy

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; theo dõi, giám sát, việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sau kiểm tra.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

2.1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường

- Tổ chức rà soát, hướng dẫn các nhà đầu tư mới, các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải công khai trên phương tiện thông tin huyện, xã kết quả đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; tổ chức lấy mẫu đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định. Thường xuyên theo dõi các phản ánh về môi trường qua đường dây nóng để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

+ Phối hợp với lực lượng chức năng kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc và cảnh báo môi trường, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do ngành Nông nghiệp và Môi trường quản lý; các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kiểm định, quan trắc môi trường, dịch vụ xử lý chất thải hoạt động trên địa bàn.

2.2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:

- Làm tốt công tác kiểm định, xác nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, xử lý các nguồn bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí.

- Thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ môi trường.

2.3. Trung tâm y tế huyện: Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác thu gom, xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu; tiến hành phân loại chất thải rắn tại nguồn; lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định; quản lý các chất ô nhiễm liên quan đến các vấn đề về bệnh tật và sức khỏe con người trên địa bàn.

2.4. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các chế tài xử lý, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý của lực lượng Công an để người dân nắm được và thực hiện nghiêm túc.

- Đẩy mạnh việc tham mưu, hướng dẫn ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để góp phần bảo vệ môi trường. Tiếp tục tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ứng dụng máy móc, thiết bị thân thiện môi trường, giảm tối đa việc phát sinh chất thải và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khuyến khích áp dụng các giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phong Vĩnh Cường